



หนึ่งวัน กับ หนึ่งคน

ตลาดที่มีจิตสำนึก

นักธุรกิจ เป็นคนที่ย่อมต้องแสวงหาโอกาส หากใคร **ซื้อถูกขายแพง** จึงจะมีกำไร ใครๆ ก็อยากได้กำไรเยอะๆ กำไรให้มากที่สุดเข้าไว้ แม้อาจต้องทำหลายกลยุทธ์ตามแต่สไตล์ของใครของคนนั้น

โลกยุคที่ข่าวสารทะลุทะลวงถึงกัน การแชร์ แบ่งปันกลับสู่ธรรมชาติ เป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ผู้คนสรรเสริญ กลายเป็นกระแสที่เป็นเรื่องดีๆ และเป็นความยั่งยืน อันหมายถึงยาวนานของการทำธุรกิจ แกรมยังเป็นเกราะป้องกันยามมีภัยได้อีกด้วย

นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีใจในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไม่มุ่งมุ่งทะเลาะทำกำไร ไม่เอาเปรียบคู่ค้า แคร่ความรู้ลึก อาทารถูกค้า ย่อมได้รับการกล่าวถึงด้วยเสียงชื่นชม คุณว่าไหม...

คุณอรุณ นวราช บอสของสวนสามพราน โรงแรมประเภทรีสอร์ท เขาเป็นคนหนุ่มที่เข้ามาบริหารงานต่อจากมารดา คุณตาเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เลือดในกายจึงเข้มข้น

โรงแรมสวนสามพรานเป็นโรงแรมเก่าแก่ อายุ 56 ปี ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม กลายเป็นอีกหนึ่งโลโก้คู่มือเมืองนี้ไปแล้ว หลายคนน่าจะเคยเป็นลูกค้า เคยไปพักมาแล้ว

เด็กหนุ่มนักเรียนนอกนั่งทำงานในออฟฟิศอย่างเขาย่อมมีโมโนแบบในการบริหารงาน เขาต้องทำการตลาดให้กับธุรกิจครอบครัว ดูแลนำเสนอแขกที่เข้ามาใช้บริการกว่า 200,000 คนต่อปี กับห้องพักจำนวน 160 ห้อง ต้องออกเดินตลาด หากดูชายให้แตกต่างเมื่อการแข่งขันของธุรกิจสูงขึ้น

พบข้อมูลแล้วตัดสินใจ...พื้นที่ของจังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่ที่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย อันดับสองคือจังหวัดน่าน

ความคุ้นชินของเกษตรกรคือ พวกเขาต้องใช้สารเคมี เพราะต้องการผลผลิตส่งป้อนตลาด ด้วยรูปร่างหน้าตาของผักสวย น่ากิน ไม่มีเพลี้ย แมลง หนอนมากัดกิน และพบต่อไปอีกว่า พวกเขาเป็นหนี้สินเพราะไม่เคยกำหนดราคาขายที่พึงพอใจเอง จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อราคาตามอำเภอใจของพ่อค้า ด้วยคำอ้างว่าตามราคาตลาด

การใช้สารเคมีย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค เป็นห่วงโซ่อาหารที่เป็นอันตราย นั่นท่อนกำลังทรัพยากรของประเทศ เขายอมรับว่าต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาช่วย ด้วยการกำหนดราคาที่สูงกว่าราคาที่เขาเคยขายถึง 2-3 เท่า โดยมีข้อแลกเปลี่ยนว่า อย่าใช้สารเคมี

ขอให้เป็นผักปลอดสาร ปลอดภัยสำหรับคนกิน ช่วงเปลี่ยนผ่าน เว้นวรรค ก้าวข้ามลิทันดร ต้องมีคนเข้าไปช่วยเกษตรกร เขายอมรับว่าต้องใช้หัวใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมาก โชคดีที่หน่วยงานอย่าง สกว. และ สสส. ได้ยื่นเรื่องราวของเขา จึงช่วยสนับสนุนกลายเป็นพลังที่สังคมจับตามองเด็กหนุ่มคนนี้แบบไม่วางตา

8 ปีผ่านไปรวดเร็ว แต่เมื่อมองย้อนกลับไปยังยามที่ต้องใช้ความอดทน ผ่านทางผ่านของผู้เกี่ยวข้อง จนกลายเป็น **"สามพรานโมเดล"** ต้นแบบให้อีกหลายๆ โรงแรมขอเข้ามาต่อยอดบ้าง

เขาเล่าว่า เขาไม่ได้ทำเพื่อช่วยชาวนา ชาวสวน แต่เขากำลังออกมาขับเคลื่อนทางเดินที่เดินไปสู่งานที่ดียิ่งขึ้น มันดีกับทุกคนใช่ไหม...

หลายคนกังวลว่า การใช้สินค้าประเภทปลอดสารเคมีอาจต้องใช้เงินมากขึ้น ชื่อของแพงขึ้น แต่ในความเป็นจริงพบว่า ใช้ต้นทุนเท่าเดิม เปลี่ยนเพียงวิธีคิด วิธีนำเสนอและวิธีลงมือทำ จากชีวิตประจำวันที่ง่าย สะดวก ชำๆ อยู่แบบนั้น พอต้อลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนของเดิมๆ ย่อมไม่ชอบใจ มนุษย์ก็กลัวการเปลี่ยนแปลงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่หากปรับเปลี่ยนแล้วดีขึ้น ย่อมใหม่...น่าคิด

สิ่งที่ตามมาหลังจากที่เขาลงไปตะลุยกับชาวนา ชาวสวน คือ การต้องไปปรับแนวคิด กับเชลล์-ต้องคุยกับลูกค้า เพื่อเป็นการบอกกล่าวสิ่งที่พวกเขาเคยได้รับการว่าจ้างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ต้องคุยกับเชฟ-พวกเขาอาจต้องปรับเมนูตามฤดูกาล

เสียงสะท้อนจากสังคมเป็นเรื่องที่น่าปลื้ม ป้า ล้อมเมืองได้ผล งานนี้ดีดลมนบนละ อรุณ..สบายขึ้นอีกระดับในการเล่าเรื่อง เขามีแนวร่วมเดินมากคน มากสายขึ้น

6 ปีที่ผ่านมาของการประกาศเป็น **"สามพรานโมเดล"** ช่วยยกระดับโรงแรม มีกว่า 200 กลุ่มเข้ามาศึกษาดูงาน ในปีที่ผ่านมามีครอบครัวชาวนาในเครือข่ายราว 170 ครอบครัว (60 ครอบครัวได้รับใบรับรองการปลูกพืชผักอินทรีย์แล้ว) พวกเขาดูแลกันเองอย่างมีระบบและบริหารจัดการอย่างมีระบบจากฐานมั่นคงที่มีที่เลี้ยงดี

"ตลาดสุขใจ" เปิดมาแล้ว 6 ปี เดิมเป็นลานจอดรถบัสของโรงแรม บัดนี้กลายเป็นตลาดให้เกษตรกรนำของมาขายทุกเสาร์-อาทิตย์ มียอดขายราว 34 ล้านบาทต่อเดือน เงินถึงมือเกษตรกรโดยตรง

"หมู่บ้านไทย" ชายไร่-การแสดงให้เห็นนักท่องเที่ยวได้ชมมากกว่า 45 ปี เขาประกาศปิดตัวไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุง และจะเปิดทำการอีกครั้งในราวกลางปีหน้า-2562 แยมว่าจะเป็นการนำพืชผักมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ชวนติดตามจ้ง...

ความโชคดีของเขา คือ การมีต้นทุนทางสังคม การสื่อสารที่ชัดเจน จึงทำให้เขากลายเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของสังคมยุคนี้ ที่ยังพอมิผู้บริหารคนหนุ่มที่แคร์สังคม คนรอบข้าง และโชคดีของสังคมไทยอีก เมื่อมีอีกหลายโรงแรมหันมาใส่ใจกับอาหารที่ใช้เสิร์ฟลูกค้า บอกด้วยนะ...พวกเขาจะตามไปอุดหนุน...คนทำธุรกิจที่มีสำนึกดีต้องช่วยกันยกย่อง ผิดกับอีกหลายคนที่ไร้สำนึก ลอยหน้ในสังคม หมดยุคที่ผู้คนจะยกมือไหว้คนมีเงินที่ไร้ความรับผิดชอบ เขาเรียกว่า อย่าให้คน...มีที่ยืน....

ดาวเต็มฟ้า

